
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (คร้ังที่ 3) 

วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 (เวลา 14.0๐ น.) 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง 

---------------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

๑.  นายพรชัย        วรรณดี   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  

๒.  นายวีระพงศ     รวมทอง   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 

๓.  นางสาวทิพวรรณ ซ่ือตรง   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๑   

๔.  นายสุพจน     ปราศภัย  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  4 

๕.  นางศรีสุดา      หมัดหมีม  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  6 

๖.  นายวีรวัฒน  สาระภี   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  ๗ 

7. นางสาวษรวิวรรณ อบเชย   เลขานุการสภา อบต. 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายประสิทธิ์  ไกรบุตร   นายกองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง  

๒. นางกันยา  รักทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

๓. นางสาวน้ำเพชร   หมดจด   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

๔. นางซอรีฮะ  หมัดอะด้ำ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูมาประชุม 6 คน   ลาประชุม - คน 

 ขาดประชุม - คน   เขารวมประชุม 6 คน 
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เริ่มประชุมเวลา   14.00  น. 

 เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลองมาถึงพรอมกันตามเวลาท่ีไดนัดหมายแลว นายพรชัย 

วรรณดี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลองเปดการประชุม สมัยสามัญสมัยท่ี 3/2565 ครั้งท่ี 3 

โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

รายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง สมัยสามัญ สมัย

ท่ี 3/2565 ครัง้ท่ี 2  ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2565   

ประธานสภาฯ ไมทราบวาสมาชิกสภาฯมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือแกไขตรงไหนบาง ถาไมมีขอมติ

ท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

2563 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547  ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง

ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและ

บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา 

ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน

ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และให

ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่

ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ให

คณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ

รายงานหรือชี้ แจงขอสงสัยต าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้ น  เชิญประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจง 

นายสุพจน  ปราศภัย เรียนทานประธานท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสุพจน   

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ปราศภัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง หมูท่ี 4 บานทานุน 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีคณะการกรรมการแปรราง ไดพิจารณา

ในแตละสวนของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 โดย

ละเอียดแลว เห็นวาหลักการและเหตุผลการต้ังงบประมาณเปนไปโดยถูกตอง

แลว ตามสถานการณคลัง รายรับ-รายจาย  จึงเห็นควรวาใหคงรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไวตามเดิม 
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใด ขอพิจารณาเพ่ิมเติม อีกหรือไม (ไมมี) หากสมาชิกเห็นชอบให 

   ผานวาระท่ี 2 ใหยกมือ 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ผานวาระท่ี 2  

ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมไดพิจารณา วาระท่ี 2  ข้ันแปรญัตติเรียบรอยแลว ลำดับตอไป

กระผมใหท่ีประชุมพิจารณา ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ซ่ึงจะไมมีการอภิปราย

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 และใหเสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอพิจารณา แนะนำเพ่ิมเติมบางครับ 

นายประสิทธิ์  ไกรบุตร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 

นายก อบต. สวนตำบลเหนือคลอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลองทุกทาน ท่ีใหความเห็นชอบให

ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

องคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง เปนไปดวยความเรียบรอย ผมในฐานนะ

นายกองคการบริหารสวนตำบลเหนือคลอง จะเรงดำเนินการในการชวยเหลือ

แกไขปญหาความเดือนรอนของชาวตำบลเหนือคลอง ใหเปนไปตามระเบียบ 

กฎเกณฑ และขอบังคับของกระทรวงมหาดไทยตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ถาหากไมมีทานใดเสนอแนะเพ่ิมเติมผมขอขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และขอ

ปดประชุมครบั 

ปดประชุมเวลา  ๑5.3๐  น. 
 

 

       ษรวิวรรณ   อบเชย   

            (นางสาวษรวิวรรณ   อบเชย)     

เลขานุการ/จด-บันทึกรายงานการประชมุ    

 

 

   พรชัย  วรรณด ี

 (นายพรชัย  วรรณดี) 

ประธานสภาฯ/ตรวจรายงานการประชุม 


